

(สำเนา)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม อบต.สบปราบ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบุญ สุวรรณศรี	ประธานสภา ฯ	สมบุญ สุวรรณศรี	
๒	นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล	รองประธานสภาฯ	สายัณห์ ไชยเมืองมูล	
๓	นายนิติภูมิ สุดใจ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นิติภูมิ สุดใจ	
๔	นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	วิเชียร น้อยพยัคฆ์	
๕	นายโชคชัย ยะชะระ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	โชคชัย ยะชะระ	
๖	นางอัญชัญ บุญสูง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อัญชัญ บุญสูง	
๗	นายวรภพ ทินวัง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	วรภพ ทินวัง	
๘	นายจिरพงศ์ เขียวราช	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	จिरพงศ์ เขียวราช	
๙	น.ส.ธัญญาธร ด่านอินตา	เลขานุการสภาฯ	ธัญญาธร ด่านอินตา	

ผู้ไม่มาประชุม

- ๑.
- ๒.
- ๓.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนัส ใจเรื่อน	นายก อบต.สบปราบ	มนัส ใจเรื่อน	
๒	นายนพดล ชะระ	รองนายก อบต.	นพดล ชะระ	
๓	นายวิวัฒน์ อุดชัย	รองนายก อบต.	วิวัฒน์ อุดชัย	
๔	น.ส.กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล	
๕	น.ส.ขวัญชีวา เขียวทวงศ์	นักวิเคราะห์ ฯ	ขวัญชีวา เขียวทวงศ์	
๖	นายโชติชัย เสาศีนาต	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙	โชติชัย เสาศีนาต	
๗	นางวาสนา เทพสิงห์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑	วาสนา เทพสิงห์	
๘	น.ส.นิตาชล เครือพรหมมิน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	นิตาชล เครือพรหมมิน	
๙	นางรุ่งศรี มูลปัญญา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	รุ่งศรี มูลปัญญา	
๑๐	นายพิษณุ หลวงโน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	พิษณุ หลวงโน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม แล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ ขอเชิญนายสมบุญ สุวรรณศรี ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕

นายสมบุญ สุวรรณศรี ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลสปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบุญ สุวรรณศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ ลำดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมบุญ สุวรรณศรี ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ที่ได้แนบไป พร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน แล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติ ในที่ประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การส่งมอบบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการศึกษาพัฒนาน้ำ บาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน(โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ที่จะมี การส่งมอบต่อไป

น.ส.ธนัญญาธร ด่านอินตา ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการส่งมอบ บ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน(โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักทรัพยากรน้ำ

บาดาล เขต ๑ ลำปาง สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนสบปราบพิทยาคม หมู่ที่ ๑๕ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง พิกัดที่ E 536160 N 1980308 หมายเลขบ่อ 6407D003 ซึ่งได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปาง จะได้ทำการส่งมอบบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ รัับมอบเพื่อให้สามารถดำเนินการโดยอิสระในการบริหารจัดการ ตลอดจนให้การสนับสนุนการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าวต่อไป นั้น จากการตรวจสอบของกองช่าง อบต.สบปราบ ร่วมกับทางผู้บริหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พบว่าการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งอยู่บนที่ดินของทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินในนามของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ หรือที่สาธารณะประโยชน์ ดังนั้นการส่งมอบบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการส่งมอบให้ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นผู้รัับมอบก่อน ถึงจะมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบได้ โดยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมต้องรัับมอบจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ ลำปางก่อนแล้วถึงจะดำเนินการส่งมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อดำเนินการโดยอิสระในการบริหารจัดการต่อไปได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องให้ทางสำนักทรัพยากรน้ำ เขต ๑ ลำปาง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป จึงนำเรียนรายละเอียดเบื้องต้นให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

ที่ประชุม

๔.๑ การโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปางในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

นายสมบุญ สุวรรณศรี ขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดต่อไป
ประธานสภาฯ

น.ส.ธัญญาธร ด่านอินตา ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ได้มีมติในการประชุมเห็นชอบโอนกรรมสิทธิ์และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด ในช่วงปีงบประมาณ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับโอนดูแลและบำรุงรักษา ในส่วนของปกครองอำเภอสบปราบ ได้รับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านฮ้องปู่สามัคคี หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ

๑,๓๗๒,๕๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำห้วยสมัย ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐

เมตร บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ งบประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท

ซึ่งโครงการทั้ง ๓ โครงการ ปกครองอำเภอสบปราบ เป็นผู้รับมอบและดูแลรักษาทรัพย์สิน
ที่ได้ถ่ายโอนดังกล่าว จึงเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ หากทรัพย์สินดังกล่าวเกิดชำรุด เสียหาย
ก็ให้รายงานให้ทางปกครองอำเภอรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ รายงานการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (งบลงทุน)

นายสมบุญ สุวรรณศรี

ขอเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ประธานสภาฯ

น.ส.ธัญญาธร ด้านอินตา
ปลัด อบต.

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการกำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ ๓ นี้ได้
ดำเนินแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุฯ อีก ๗ โครงการ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้
แน่นอน ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานพัสดุ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่ง
ที่ว่าง

นายสมบุญ สุวรรณศรี

ขอเชิญปลัด อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

ประธานสภาฯ

น.ส.ธัญญาธร ด้านอินตา
ปลัด อบต.

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต
เลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งว่างลงเพราะกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาให้
"ใบเหลือง" แก่นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขณะนั้น พัน
จากตำแหน่ง (กรณีเลือกตั้งไม่สุจริต) คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่ง
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ออกประกาศ เรื่อง
กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต
เลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งว่าง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม

๒๕๖๕ และวันรับสมัครเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบและเข้าใจหลักการเลือกตั้งอย่างสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใสต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลสบปราบ

นายสมบุญ สุวรรณศรี

เชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานสภาฯ

น.ส.ธัญญาธร ด่านอินตา ด้วยอำเภอสบปราบ ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ ขึ้นใน

ปลัด อบต.

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียว จากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ถูกต้องครบถ้วน และทางอำเภอได้กำหนดให้มีการลงประชามติในที่ประชุมหมู่บ้าน ผลปรากฏว่านายดำรง อุดกันทา ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมัครได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ จึงแจ้งให้ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมบุญ สุวรรณศรี

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมและคณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขหรือพิจารณาต่อไป

ประธานสภาฯ

นายพิชญ หลวงใน

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายพิชญ หลวงใน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านใหม่วัฒนา ขอสอบถามเรื่องความคืบหน้าของโครงการฝายน้ำล้น แม่น้ำวัง หมู่ที่ ๑๐ ของกรมชลประทาน และเรื่องการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งระบบกรองน้ำและถังเก็บน้ำ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐

น.ส.ธัญญาธร ด่านอินตา

เรียนท่านผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา เรื่องโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แม่น้ำวัง หมู่ ๑๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจพื้นที่และทำเรื่องการสำรวจผลกระทบในบริเวณโดยรอบ เพื่อหาตำแหน่งในการก่อสร้างที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในอำเภอสบปราบเป็นส่วนรวม เนื่องจากยังมีปัญหาและอุปสรรคในตำแหน่งที่จะก่อสร้างเพราะติดกับการได้รับสัมปทานท่าทรายของนายสำเร็จ จิตมั่น ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไป ส่วนเรื่องที่ ๒ เรื่องปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดตั้งระบบกรอง และติดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อรองรับการกรองนั้น ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงหากดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๒ อย่าง แต่ก็ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะระบบกรองหากเป็นการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อผ่านระบบกรองเลย จะไม่สามารถทำให้ระบบกรองมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ระบบกรองอาจจะเสื่อมสภาพได้เร็วเกินกว่ากำหนด เพราะระบบกรองสามารถกรองเพื่อแจกจ่ายน้ำให้ได้ไม่เกิน ๕๐ คริวเรือนเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้ไม่เพียงพอต่อหมู่บ้านซึ่งมีมากกว่า ๕๐ คริวเรือน ดังนั้นต้องมีการติดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อรองรับระบบการ

ปลัด อบต.

กรองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจ่ายน้ำให้แต่ละครัวเรือน ดังนั้น จึงอยากเสนอแนะให้ดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อรองรับระบบกรองก่อน แล้วถึงติดตั้งระบบกรองน้ำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นายสมบุญ สุวรรณศรี
ประธานสภาฯ

จากการเสนอปัญหาและแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหา มีท่านใดจะเสริมเพิ่มเติมหรือจะมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ข้อเสนอแนะปัญหาและคำแนะนำในการบริหารงาน ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันนี้ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(น.ส.ธนัญฐาธร ด้านอินตา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายโชคชัย ยะชะระ)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายนิติภูมิ สุดใจ)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายสมบุญ สุวรรณศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ